



สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด

Public Relations Department's Savings Cooperatives Ltd.

เลขที่ 9 ซอยพระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0-2618-7053, 0-2618-7055 ต่อ 11-19 โทรสาร. ต่อ 17 โทรมือถือ. 06-5504-2648

ชสอ.จัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ปี 2565

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(ชสอ.) จัดกิจกรรม “วันออมแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ นักเรียน และประชาชนทั่วไป ให้ความสำคัญและเห็นประโยชน์กับการออมเงิน โดยตั้งเป้าระดมเงินออมในภาคสหกรณ์ทะลุ 25,890 ล้านบาท

คณะกรรมการดำเนินการ สอ.กปส.จก.ชุดที่ 33 มอบให้ นางปรีห์กมล ถนอมศักดิ์ชัย รองประธานกรรมการดำเนินการ คนที่ 1 พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผู้จัดการสหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันนี้ (31 ตุลาคม 2565) ณ อาคารทำที่การชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โดยมี รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสอ.กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมว่า มติ ครม.เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันออมแห่งชาติ” ชสอ.ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ จัดกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ปีนี้ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ นักเรียน และประชาชนทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน กิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วย การรณรงค์ให้สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม ตั้งเป้ามีเงินออมภาคสหกรณ์เพิ่มขึ้น 20,000 ล้านบาท จากการรณรงค์ส่งเสริมการออมก่อนปรากฏว่า ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ทะลุเป้าหมาย โดยมียอดเงินออม 25,890 ล้านบาท กิจกรรมการเดินรณรงค์วันออมแห่งชาติ นิมนต์ พระราชาธรรมนิเทศ(พระพยอม กัลยาโณ) แสดงธรรมเทศนาในหัวข้อ “ออมวันนี้ มั่งมีวันหน้า” เชิญวิทยากรด้านการเงินจาก บ.ก.aomMoney คุณโอมศิริ วีระกุล บรรยายเรื่อง “บริหารการเงินอย่างไร ให้มีเงินใช้ตลอดชีวิต” การมอบประกาศเกียรติคุณให้สหกรณ์ที่ใช้บริการเงินฝากและตัวสัญญาใช้เงินรุ่นวันออมแห่งชาติกับ ชสอ.สูงสุดของปีนี้ การจับสลากลุ้นรางวัลส่งเสริมการออม การจัดบุรุษนิทรรศการของขบวนการสหกรณ์

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธานในพิธี กล่าวว่า ปัจจุบันมีเงินออมในระบบสหกรณ์กว่า 2.7 ล้านล้านบาท นอกจากจะนำไปช่วยเหลือสมาชิกด้วยกันแล้ว ยังได้นำไปลงทุนตาม พ.ร.บ.สหกรณ์กำหนด เช่น ซื้อพันธบัตรรัฐบาล ลงทุนในหุ้นของรัฐวิสาหกิจต่างๆ เป็นการใช้จ่ายเงินออมเพื่อพัฒนาประเทศ เมื่อพิจารณาจากเฉลี่ยจากเงินออมดังกล่าวต่อสมาชิกยังมีน้อยมากเพียง 200,000 บาทต่อคนเท่านั้นเอง ซึ่งยังอยู่ในระดับต่ำ ยังมีสมาชิกสหกรณ์ประมาณ 35% ที่ยังไม่นำเงินรายได้แต่ละเดือนมาออมนอกเหนือจากค่าหุ้นรายเดือนที่จะต้องส่งตามข้อบังคับ ถ้าช่วยกันรณรงค์ให้สมาชิกกลุ่มนี้มีเงินออมเพิ่มขึ้นได้ จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของสมาชิกหลังจากเกษียณแล้วดีขึ้น สหกรณ์มีต้นทุนด้านการรับฝาก และการให้สินเชื่อที่ต่ำกว่าสถาบันการเงินอื่นๆ ซึ่งยังมีจุดอ่อน จุดเปราะบาง ที่สำคัญ คือ สหกรณ์ยังไม่มีกองทุนคุ้มครองเงินฝากเหมือนกับธนาคารพาณิชย์ต่างๆ หรือองค์กรที่เป็นสมาชิกสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ซึ่งสหกรณ์จะต้องช่วยกันดูแลป้องกันไม่ให้เงินฝากของสมาชิกเกิดความเสียหาย สหกรณ์มีความมั่นคง ปลอดภัย สมาชิกมีความเชื่อมั่น เชื่อถือ สมาชิกสหกรณ์ปัจจุบันอายุยืน บางท่าน อายุ 80 90 หรือ 100 ปี หลังเกษียณได้รับเงินบำนาญ เป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต แต่ถ้าอายุยืนมากค่าเงินลดลง ดังนั้น การออมเงินไว้กับสหกรณ์ จะสามารถช่วยพุงค่าเงินให้สูงขึ้นได้ในปัจจุบัน อาทิ เงินปันผล ในอัตราที่สูงขึ้น หรืออัตราดอกเบี้ย ที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การดูแลรักษาเงินออมของสมาชิกไว้อย่างปลอดภัย เป็นเรื่องที่สำคัญมาก สมาชิกสหกรณ์ที่มีเงินเดือนรายเดือน ควรจัดสรรเงินเดือนที่ได้รับ ออกเป็น 20% เพื่อการเก็บออม 40% เพื่อชำระหนี้ และที่เหลือ 40% เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จะทำให้การดำรงชีวิตที่มีความเป็นอยู่ที่ดี ที่มั่นคงขึ้น